



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกาศการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๖ - ๑๕ จำนวน ๑๐ ราย ที่ยังไม่ได้รับการจัดจ้าง มาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนิติกร ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	เลขประจำตัวสอบผู้ผ่านการเลือกสรรในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา และสถานที่ประเมิน
๐๐๑	๖๔๓๒๐๐๐๗	นายกิตติพล กระจ่าง	วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๔ ชั้น ๖ สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๐๐๒	๖๔๓๒๐๐๓๐	นางสาววิภาลักษณ์ แดงใจ	
๐๐๓	๖๔๓๒๐๐๒๙	นายธนภพ อรรณพเพ็ชร	
๐๐๔	๖๔๓๒๐๐๓๕	นายเทพพิทักษ์ เกตรา	

ผู้ใดไม่มาเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทาง www.opsmoac.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายครองศักดิ์ ส่องรักษา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จะต้องจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาเอง และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่เข้าสถานที่สอบ

๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดลงทะเบียน และต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) โดยให้ตรวจก่อนเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยแสดงผล ณ จุดลงทะเบียน หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินฯ ท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผลการตรวจ ATK เป็น Positive (+) จะได้รับการแยกตัวให้เข้ารับการประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยติดต่อโดยตรงที่ นางสาวจินตนา กระจ่างวัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๓๕๖๐ หรือ ๐๘ ๑๔๕๗ ๗๗๖๘

๓. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุกคนต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนเข้าห้องเพื่อเข้ารับการประเมินฯ และรักษาระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการหรือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และงดเว้นผู้ติดตามที่จะร่วมเดินทางเข้ามาในบริเวณสถานที่เข้ารับการประเมินฯ โดยไม่จำเป็น
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินฯ ทุกคน ให้มาถึงสถานที่เข้ารับการประเมินฯ (ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ก่อนเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที